

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **663** /UBND-NN

Tuy Phước, ngày **04** tháng **9** năm 2013

V/v có biện pháp ngăn chặn tình  
trạng sử dụng động cơ để bơm  
hút khai thác thủy sản trên đầm  
Thị Nại, huyện Tuy Phước

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thuận tại Văn bản số 63/UBND-KN ngày 26/8/2013 v/v phát sinh việc sử dụng máy bơm hút khai thác phễu và đề nghị của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu các Văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản như: Luật Thủy sản ngày 26/11/2003; Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và Thông tư số 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP; Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS và Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

Việc sử dụng bè nổi có gắn động cơ để bơm hút khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại thuộc địa bàn huyện Tuy Phước mới phát sinh ở xã Phước Thuận với số hộ hành nghề 36 hộ. Công cụ khai thác của mỗi hộ bao gồm: 01 máy nổ có công suất từ 20CV trở xuống nối với hệ thống ống hút, đầu ống hút được gắn với thiết bị cày sỏi di chuyển được trên nền đáy, nước bơm trực tiếp qua lưới lọc 2a = 10 mm, tất cả các thiết bị được lắp trên bè nổi. Khi hoạt động, ống hút càn quét, cày sỏi, sục tung nền đáy phá vỡ sự liên kết ở bề mặt đáy để máy bơm hút hết hỗn hợp nước, bùn, cát, sỏi... trong đó có các loài động, thực vật đang sinh sống và ẩn nấp trong lớp bùn đáy để lọc và tận thu lại các loài thủy sản như: nghêu, sò, ốc, hến, vẹm, phễu. Hình thức khai thác này làm ảnh hưởng môi trường sống các loài thủy sản trên diện rộng; hầu hết các loài thủy sản trong tầng bùn, cát ở đáy bị tác động mạnh, buộc phải thay đổi nơi sinh sống, do đó khai thác theo phương pháp trên rất nhiều nguy cơ nguồn lợi thủy sản bị hủy diệt. Gây bức xúc trong nhân dân nói chung một bộ phận ngư dân khai thác thủy sản bằng nghề truyền

thống và nuôi trồng thủy sản xung quanh vùng nói riêng, làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội, sinh kế của nhân dân tại địa phương.

Nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng nhân dân sử dụng bè nổi có gắn động cơ để bơm hút khai thác thủy sản làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trong vùng đầm Thị Nại. Để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định cấm các nghề sử dụng bè nổi có gắn động cơ để bơm hút khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; *th*
- UBND tỉnh (thay Báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Lộc);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- CVP; CVVP (K<sub>2</sub>);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
BỘ CHỦ TỊCH**



**Trần Hữu Lộc**